

SP 3.12.2 กระบวนการประสานงานการซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์สายต่างๆ (WORK FLOW) หน่วยรับผิดชอบ แผนกซ่อมบำรุง

ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายได้รับการส่งซ่อมทำได้อย่างถูกต้องตามสายงานเทคนิค และเป็นไปตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

ขั้น ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
1		<p>หน่วยผู้ใช้พัสดุเสนอรายงานขอซ่อมทำพัสดุ ครุภัณฑ์ และระบบ สาธารณูปโภค ถึง รฐท.สส.</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีเป็นพัสดุ หรือครุภัณฑ์ หน่วยต้องเสนอเป็นบันทึกและแนบแบบฟอร์มรายงานการซ่อมมาด้วย - กรณีเป็นการชำรุดของระบบสาธารณูปโภค ที่ต้องเร่งดำเนินการด่วน เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง มิเตอร์ไฟฟ้าชำรุด ท่อประปาแตก จะเสนอเป็นข่าวราชนาวี <p>แผนกธุรการ กพ.รฐท.สส.รับเรื่อง ดำเนินการทางธุรการแล้วส่งเรื่องให้ กบ.รฐท.สส.</p> <p>กบ.รฐท.สส. รับเรื่องดำเนินการทางธุรการแล้วส่งเรื่องให้แผนกซ่อมบำรุง กบ.รฐท.สส.</p>	3 วัน	ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 คู่มือการจำแนกพัสดุ และหน่วยรับผิดชอบพัสดุกองทัพเรือ พ.ศ. 2554	แผนกธุรการ กพ.รฐท.สส.
2		แผนกซ่อมบำรุงฯ ตรวจสอบรายละเอียดงานขอซ่อม	1 วัน		เสมียนแผนกซ่อมบำรุง
3		<p>กรณีการซ่อมพัสดุ หรือครุภัณฑ์ ให้ทำบันทึกเสนอหน่วยเทคนิคที่เป็นหน่วยรับผิดชอบพัสดุ ครุภัณฑ์นั้น (อาจสังเกตได้จากแบบฟอร์มขอซ่อม ซึ่งจะระบุว่าเป็นครุภัณฑ์สายใด) ลักษณะการขอซ่อมที่พบประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รถเครื่องทุนแรง เครื่องมือสายช่างโยธา ทำบันทึกเสนอ ชย.ทร. 2. รถฟาร์มแทรกเตอร์ รถตัดหญ้าที่มีคนนั่งขับ ทำบันทึกเสนอ อร. 3. โต๊ะ ตู้ เตียง เครื่องถ่ายเอกสาร รถตัดหญ้าแบบทางเหวี่ยง รถตัดหญ้าแบบล้อเซ็น ทำบันทึกเสนอ ศกล.พธ.ทร. 4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ทำบันทึกเสนอ สสท.ทร. 	1 วัน		เสมียนแผนกซ่อมบำรุง

ชั้น ที่	ผังกระบวนการ		รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
				ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
	ก		<p>- กรณี การซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ให้ช่างทำเรื่อง ให้หน่วยเทคนิค ที่เป็น นขต.รฐท.สส. ให้การสนับสนุนการซ่อมทำ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โทรศัพท์ แทงสั่งการให้ สสส.รฐท.สส. (แผนกโทรศัพท์) 2. ระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา อาคารสถานที่ ถนน) แทงสั่งการให้ กขธ.รฐท.สส. 3. รถยนต์ แทงสั่งการให้ กขส.รฐท.สส. (ศูนย์ซ่อมรถยนต์) 4. เครื่องปรับอากาศ แทงสั่งการให้ กรง.รฐท.สส. (เนื่องจาก เครื่องปรับอากาศเป็นครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กขธ.รฐท.สส. แต่ไม่มีการบรรจุช่างแอร์ จึงจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนช่างแอร์ของ กรง.รฐท.สส. ดำเนินการซ่อมทำแทน) 			
4			<p>แผนกซ่อมบำรุงฯ เสนอเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ผ่าน รอง ผอ.กบ.รฐท.สส./ ผอ.กบ.รฐท.สส./ รอง เสธ.รฐท.สส.(สายส่งกำลัง) กรณีการสั่งการให้ นขต.รฐท.สส. ที่ หน.หน่วยชั้นยศ น.อ.(พ) ให้ รอง เสธ.รฐท.สส. (สายส่งกำลัง) ลงนามสั่งการ</p> <p>กรณีการสั่งการให้ นขต.รฐท.สส. ที่ หน.หน่วยชั้นยศนายพลเรือ ให้ เสธ.รฐท.สส. ลงนามสั่งการ</p> <p>กรณีการเสนอบันทึกถึง นขต.ทร. ที่เป็นหน่วยเทคนิค ให้ รอง ผบ.รฐท.สส. (สายส่งกำลัง) ลงนามในบันทึก</p>	3 วัน	คำสั่งมอบอำนาจ ผบ.รฐท.สส.	ผู้บังคับบัญชาตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง
5			<p>สำนักงานผู้บังคับบัญชา ส่งเรื่องกลับให้ กบ.รฐท.สส.ดำเนินการทางธุรการ แล้ว ส่งเรื่องให้แผนกธุรการ กพ.รฐท.สส. ส่งเรื่องให้หน่วยเทคนิคที่เกี่ยวข้อง และสำเนาเรื่องส่งให้หน่วยผู้ใช้พัสดุทราบ ต้นเรื่องส่งคืนให้แผนกซ่อมบำรุงเก็บเป็นหลักฐาน</p>	5 วัน		แผนกธุรการ กพ.รฐท.สส.
	ข					

ขั้น ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
6		หน่วยเทคนิค แจ้งให้ช่างที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการซ่อม	ตามแต่ ประเภท งานซ่อม		จนท.หน่วยเทคนิคที่ ดำเนินการซ่อม
7		<p>กรณีที่สามารถ ซ่อมทำพัสดุ ครุภัณฑ์ได้ หน่วยใช้ประโยชน์ก็สามารถ ใช้ประโยชน์พัสดุ ครุภัณฑ์นั้นได้ต่อไป</p> <p>กรณีที่ช่างไม่สามารถซ่อมทำพัสดุครุภัณฑ์ได้ จะรายงานผลการซ่อมทำ พร้อมข้อเสนอแนะให้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์นั้นแล้วขอให้ จัดหาใหม่ทดแทน โดยจะเสนอรายงานมายัง รฐท.สส.</p> <p>เมื่อ รฐท.สส. รับเรื่องแล้ว ดำเนินการทางธุรการ เสร็จ จะส่งเรื่องให้ กบ.รฐท.สส. เพื่อส่งเรื่องให้แผนกซ่อมบำรุงฯ</p>	7 วัน		หน.หน่วยเทคนิคที่ ดำเนินการซ่อม
8		<p>แผนกซ่อมบำรุงฯ แทงท้ายเรื่องที่หน่วยเทคนิครายงานผลการซ่อม สั่งการ ให้ หน่วยผู้ใช้ประโยชน์ ดำเนินการตามที่หน่วยเทคนิคเสนอ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> <p>ผ่าน รอง ผอ.กบ.รฐท.สส./ ผอ.กบ.รฐท.สส./ รอง เสธ.รฐท.สส.(สายส่งกำลัง) กรณีการสั่งการให้ นขต.รฐท.สส. ที่ หน.หน่วยชั้นยศ น.อ.(พ) ให้ รอง เสธ.รฐท.สส. (สายส่งกำลัง) ลงนามสั่งการ</p> <p>กรณีการสั่งการให้ นขต.รฐท.สส. ที่ หน.หน่วยชั้นยศนายพลเรือ ให้ เสธ.รฐท.สส. ลงนามสั่งการ</p>	1 วัน	คำสั่งมอบอำนาจ ผบ.รฐท.สส.	เสมียนแผนกซ่อมบำรุง
9		หน่วยผู้ใช้ประโยชน์ดำเนินการตามกระบวนการขอรุจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และขอให้หน่วยเทคนิคจัดหาทดแทน	30 วัน		หน.หน่วยผู้ใช้ประโยชน์
		รวมระยะเวลา (วันราชการ)	51 วัน		

จัดทำเมื่อ ก.ค.61 โดย พ.จ.อ.ชัยรัตน์ หอมชิต น.ต.ชำนาญ สมใจ น.อ.หญิง วรินญา รุ่งกลับ